

# 'สราวุธ-จิรุตม์-วิทยา'ปธ.3บอร์ดยักษ์

- ไฮ้โห!!ยุคทอง'คอนเนกชันยูไนเต็ด'
- แย้ชัดคุมเบ็ดเสร็จกระทรวงคมนาคม

นายกัศศีขาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กำลังพิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (บอร์ด) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทยอยลาออกทั้งหมด ได้แก่ การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รวมถึงบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่บอร์ดบางคนลาออก และบางคนอายุครบ 65 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้จากนั้นจะลงนามรายชื่อทั้งหมดส่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาอนุมัติทันที ทั้งนี้ในส่วนของ ทอท.และการบินไทยนั้น ได้อนุมัติรายชื่อบอร์ดทดแทนผู้ลาออกและครบอายุแล้ว แต่ยังไม่แต่งตั้งเนื่องจากอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต้องรอประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไป

นายกัศศีขาม กล่าวต่อว่า ในส่วนของบอร์ดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนั้นต้องรอ

ให้ข้อพิพาทระหว่าง กทพ. และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม ได้ข้อยุติก่อนไม่เช่นนั้นจะเป็นเหมือนหนังสือขาดตอน รวมทั้งเร่งกระบวนการที่ได้เสนอ



สราวุธ



จิรุตม์



วิทยา

แก้คดีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประเด็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทไปยังสำนักงานเลขาธิการกรมการจราจรฯเข้าที่ประชุม ครม.แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ทันที ส่วนคณะทำงานหาแนวทางยุติข้อพิพาทที่มีนาย

ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้สรุปแนวทางนำเสนอเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นทางออกที่เหมาะสม และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

รายงานข่าวแจ้งว่า นายศักดิ์สยามได้พิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดที่ว่างอยู่ ดังนี้ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมขนส่งทางราง (ขร.) ว่าที่อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธานบอร์ด รฟม. นายจิรัฐม์ วิชาล จิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ว่าที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เป็นประธานบอร์ด กทท.

และนายวิทยา ขาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมว่าที่อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เป็นประธานบอร์ด ขสมก. พร้อมวางตัวนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวาทิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม กับนายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นแคนดิเดต (คู่แข่งกัน) นั่งประธานบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและเตรียมยื่นหนังสือลาออกเร็ว ๆ นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ถูกวางตัวนั่งประธานบอร์ดทุกตำแหน่งล้วนเป็นข้าราชการที่นายศักดิ์สยามไว้วางใจ โดยเฉพาะนายสราวุธ นายจิรัฐม์ และนายวิทยา ที่เพิ่งได้รับการโปรด (สนับสนุน) เสนอ ครม.อนุมัติแต่งตั้งเป็นอธิบดี 3 กรมระดับเกรดเอ+++ และเกรดเอจะเริ่มทำงานตำแหน่งใหม่วันที่ 1 ต.ค. นี้ ถือเป็นยุคทองของ “คอนเนกชันในเต็ด” ที่นายศักดิ์สยามคุมเบ็ดเสร็จกระทรวงยักษ์ใหญ่ภายใต้สโลแกนการทำงาน “คมนาคมอยู่ในเต็ด” เน้นทำงานเป็นทีม.